

THÔNG BÁO

Kết luận của đồng chí Bùi Văn Lý - Chủ tịch UBND thị xã tại buổi làm việc với UBND xã Phổ Thuận

Ngày 25/4/2024, tại Hội trường UBND xã Phổ Thuận, Lãnh đạo UBND thị xã chủ trì buổi làm việc với UBND xã Phổ Thuận về kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2023, 4 tháng đầu năm 2024 và kế hoạch xây dựng xã Phổ Thuận đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao trong năm 2024; chỉ đạo một số nhiệm vụ trọng tâm phát triển kinh tế - xã hội từ nay đến cuối năm 2024. Tham dự buổi làm việc có đồng chí Nguyễn Văn Công - Ủy viên Ban Thường vụ Thị ủy, Phó Chủ tịch HĐND thị xã; đồng chí Đào Quang Minh - Ủy viên Ban Thường vụ Thị ủy, Trưởng Công an thị xã (Ủy viên Ban Thường vụ Thị ủy phụ trách xã Phổ Thuận); Thủ trưởng các phòng, ban, đơn vị thuộc UBND thị xã; Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị: Ban Chỉ huy Quân sự thị xã, Chi cục Thống kê thị xã, Chi cục thuế Khu vực Đức Phổ - Ba Tơ, Văn phòng đăng ký đất đai tỉnh - Chi nhánh Đức Phổ; Thường trực Đảng ủy, HĐND, UBNDTTQVN, tập thể lãnh đạo UBND xã Phổ Thuận; Ban Chấp hành Đảng bộ xã Phổ Thuận; Trưởng Công an xã; Trưởng các tổ chức chính trị - xã hội và các công chức của xã; Hiệu trưởng các Trường Mầm non, Tiểu học, THCS trên địa bàn xã; Bí thư Chi bộ, Trưởng các thôn của xã Phổ Thuận.

Sau khi nghe đồng chí Chủ tịch UBND xã Phổ Thuận báo cáo tóm tắt tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2023, 4 tháng đầu năm 2024 và kế hoạch xây dựng xã Phổ Thuận đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao trong năm 2024 và những đề xuất, kiến nghị của địa phương; ý kiến phát biểu, thảo luận của các thành viên dự họp; phát biểu của Phó Chủ tịch HĐND thị xã, Phó Chủ tịch UBND thị xã; Chủ tịch UBND thị xã thay mặt UBND thị xã kết luận và chỉ đạo một số nội dung sau:

I. Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội trong thời gian qua

Trong thời gian qua, với sự quyết tâm, đoàn kết, thống nhất cao của cả hệ thống chính trị, sự đồng thuận và tham gia tích cực của các tầng lớp nhân dân, xã Phổ Thuận đã triển khai thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2023, 4 tháng đầu năm 2024 và kế hoạch xây dựng xã Phổ Thuận đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao trong năm 2024 đạt nhiều kết quả trên các lĩnh vực như đã nêu tại Báo cáo số 106/BC-UBND ngày 22/4/2024 của UBND xã, trong đó nổi bật là: Nhiều chỉ tiêu kinh tế - xã hội đạt và vượt so với kế hoạch đề ra; Lĩnh vực văn hóa - xã hội có nhiều chuyển biến tích cực: Các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục, thể thao diễn ra sôi nổi, tạo khí thế phấn khởi trong thi đua lao động, sản xuất; thực hiện tốt công tác đền ơn đáp nghĩa, an sinh xã hội, giảm nghèo; Quốc phòng, an ninh được giữ vững, trật tự an toàn xã hội ổn định; hoàn thành tốt công tác tuyển chọn, gọi công

dân nhập ngũ năm 2024, giao quân đảm bảo chỉ tiêu; Công tác cải cách hành chính, giải quyết thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa đạt nhiều chuyển biến tích cực, triển khai thực hiện dịch vụ công trực tuyến mức độ 3,4 đạt kết quả cao; Tập thể lãnh đạo xã Phổ Thuận có tinh thần đoàn kết, thống nhất trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn.

Thay mặt UBND thị xã, Chủ tịch UBND thị xã ghi nhận, biểu dương và đánh giá cao sự nỗ lực, cố gắng trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành của xã Phổ Thuận, nhất là sự chỉ đạo của Đảng ủy, sự giám sát của HĐND, công tác chỉ đạo, điều hành của UBND, sự đồng hành của các tổ chức đoàn thể chính trị - xã hội đối với những kết quả mà địa phương đã đạt được trong thời gian qua và tiếp tục phát huy những kết quả đạt được trong thời gian đến.

Bên cạnh đó, vẫn còn một số tồn tại, hạn chế, khó khăn, vướng mắc trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo như đã nêu tại Báo cáo số 106/BC-UBND của UBND xã, trong đó: Thu ngân sách năm 2023 chưa đạt kế hoạch (đạt 96,2% dự toán giao); 4 tháng đầu năm 2024, đạt 27,48% so với dự toán thu ngân sách; giảm 44% so với cùng kỳ năm 2023; Tình hình tai nạn giao thông trên địa bàn vẫn còn cao; Quản lý đất đai, tài nguyên, khoáng sản, trật tự xây dựng tuy đã có sự cố gắng, nỗ lực nhưng chưa chặt chẽ, vẫn còn xảy ra tình trạng xây dựng công trình trái phép, không phép; Thực hiện công tác chi trả trợ cấp không dùng tiền mặt cho đối tượng bảo trợ xã hội tại cộng đồng, đối tượng người có công trên địa bàn xã đạt thấp. Công tác giảm nghèo chưa thật sự bền vững, số hộ nghèo 4 tháng đầu năm 2024 tăng 01 hộ so với cuối năm 2023; Công tác tuyên truyền, phổ biến các chính sách, pháp luật của nhà nước đến người dân có mặt còn hạn chế, chưa đi vào chiều sâu, chưa đạt được mục đích của công tác tuyên truyền; Tình hình an ninh trật tự tuy ổn định nhưng thiếu tính bền vững.

II. Về nhiệm vụ trong thời gian đến

Trong thời gian đến, UBND xã Phổ Thuận cần tiếp tục phát huy những kết quả đạt được, tăng cường kiểm tra, chấn chỉnh, chỉ đạo khắc phục những tồn tại, hạn chế như đã nêu tại Báo cáo số 106/BC-UBND ngày 22/4/2024 của UBND xã và các tồn tại nêu trên; tập thể lãnh đạo cần tăng cường sự đoàn kết, thống nhất, quyết tâm hoàn thành tốt nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng, an ninh và xây dựng xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao trong năm 2024. Trong đó, cần tập trung triển khai thực hiện một số nhiệm vụ sau:

1. Tiếp thu, ghi nhận các ý kiến tham gia góp ý của các phòng, ban, đơn vị đã phân tích, đánh giá, đề xuất tại cuộc họp, đặc biệt là các ý kiến tham gia về công tác quản lý đất đai, thu ngân sách nhà nước trên địa bàn, đào tạo nguồn cán bộ, xây dựng nông thôn mới nâng cao ... để xây dựng kế hoạch thực hiện. Đồng thời, tổ chức thực hiện quyết liệt các nhiệm vụ được giao gắn với các ý kiến chỉ đạo của Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND thị xã tại các thông báo kết luận cuộc họp định kỳ hàng tháng, quý và các cuộc họp chuyên đề trong công tác chỉ đạo, điều hành thực hiện nhiệm vụ năm 2024.

2. Tập trung rà soát các mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ của Nghị quyết Đại hội Đảng bộ xã và chỉ tiêu, nhiệm vụ năm 2024 để tập trung chỉ đạo, triển khai thực

hiện hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ theo Nghị quyết Đại hội Đảng bộ xã, Nghị quyết HĐND xã đề ra năm 2024, với mục tiêu chung là hoàn thành tất cả các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh của địa phương.

3. Tập thể lãnh đạo UBND xã tiếp tục giữ vững và phát huy tinh thần đoàn kết, thống nhất, phân công phân việc rõ ràng, thực hiện đúng Quy chế làm việc, Quyết định phân công nhiệm vụ và Quy chế dân chủ ở cơ sở; tăng cường công tác thông tin, phối hợp với các cấp các ngành liên quan để thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu nhiệm vụ đã đề ra trong năm 2024 nói riêng và cả nhiệm kỳ 2020-2025 nói chung.

4. Về lĩnh vực nông nghiệp

a) Tập trung chỉ đạo gieo sạ vụ Hè Thu đúng lịch thời vụ và cơ cấu giống, rà soát diện tích đảm bảo nước tưới để hướng dẫn bà con gieo sạ, đối với diện tích thiếu nước tưới trong vụ Hè Thu, diện tích sản xuất lúa không hiệu quả, hướng dẫn chuyển đổi cơ cấu cây trồng phù hợp, đem lại hiệu quả kinh tế cao. Rà soát, chú trọng việc chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi trên địa bàn nhằm tăng năng suất, chất lượng sản phẩm, nâng cao thu nhập cho người dân.

b) Quan tâm đến công tác phòng ngừa dịch bệnh, khẩn trương tiêm phòng cho gia súc, gia cầm.

5. Đối với các ngành công nghiệp - xây dựng, thương mại - dịch vụ cần có thống kê, đánh giá cụ thể để bảo đảm công tác chỉ đạo, điều hành phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

6. Về công tác quản lý đất đai, trật tự xây dựng, tài nguyên môi trường

a) Tăng cường công tác quản lý đất đai, tài nguyên, khoáng sản, trật tự xây dựng trên địa bàn, đặc biệt là các trường hợp xây dựng trái phép, không phép, không đúng mục đích sử dụng đất..., xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm.

b) Tăng cường công tác quản lý quỹ đất công ích và đất nông nghiệp khác do địa phương quản lý, sử dụng theo Chỉ thị số 09/CT-UBND ngày 19/4/2018 của Chủ tịch UBND tỉnh.

7. Công tác thu ngân sách

Phối hợp chặt chẽ với Chi cục thuế khu vực Đức Phổ - Ba Tơ tiếp tục nâng cao hiệu quả hoạt động thu ngân sách nhà nước trên địa bàn. Tăng cường quản lý thu các khoản phí, lệ phí và thu khác do xã quản lý, đặc biệt là đẩy mạnh thực hiện nguồn thu cân đối ngân sách được hưởng theo phân cấp, để được bố trí nguồn kinh phí bảo đảm các nhiệm vụ chi thường xuyên, chi đầu tư phát triển và các nhiệm vụ phát sinh.

8. Lĩnh vực văn hóa - xã hội

a) Tiếp tục quan tâm công tác giáo dục và đào tạo, nâng cao chất lượng giáo dục tại các trường học trên địa bàn xã.

b) Tăng cường công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe Nhân dân, thường xuyên theo dõi hoạt động của Trạm Y tế xã. Thống kê, theo dõi số liệu tỷ lệ trẻ em suy dinh dưỡng hàng năm để có giải pháp phù hợp nhằm giảm tỷ lệ trẻ em suy dinh

dưỡng trẻ em theo mức bình quân chung của thị xã.

c) Quan tâm hơn nữa đến công tác xây dựng đời sống văn hóa, nếp sống văn minh. Chủ động thực hiện tốt công tác tuyên truyền, cung cấp thông tin một cách đầy đủ, chính xác, kịp thời, công khai, minh bạch về các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh và các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước trong chỉ đạo, điều hành thông qua nhiều hình thức để Nhân dân biết, tham gia đồng hành cùng chính quyền địa phương trong triển khai thực hiện nhiệm vụ năm 2024 và các năm tiếp theo. Thực hiện việc di dời Bia Chiến thắng Cầu Giác đến vị trí phù hợp, hoàn thành việc sửa chữa, nâng cấp hạ tầng di tích Thắng cảnh Liên trì dục nguyệt.

d) Tập trung thực hiện có hiệu quả các chương trình, chính sách về giảm nghèo bền vững, giải quyết việc làm; thực hiện tốt, kịp thời các chính sách an sinh xã hội, chăm lo các gia đình liệt sĩ, thương binh, người có công và các đối tượng chính sách xã hội. Rà soát các trường hợp hộ nghèo không có khả năng thoát nghèo, báo cáo Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội để được hướng dẫn xử lý. Xây dựng kế hoạch cụ thể, có giải pháp phù hợp để tập trung thực hiện nhằm nâng cao tỷ lệ thực hiện chi trả trợ cấp không dùng tiền mặt trong thực hiện chi trả trợ cấp không dùng tiền mặt cho đối tượng bảo trợ xã hội tại cộng đồng, đối tượng người có công, người nghèo trên địa bàn xã theo kế hoạch.

9. Công tác nội vụ, thanh tra, tư pháp, giải quyết đơn thư

a) Tiếp tục thực hiện nghiêm quy định về tiếp công dân và xử lý những phản ánh, kiến nghị, khiếu nại, tố cáo của công dân; nâng cao hiệu quả công tác hòa giải ở cơ sở; phối hợp với Mặt trận và hội, đoàn thể tăng cường công tác tuyên truyền các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước nhằm góp phần nâng cao ý thức tự giác chấp hành pháp luật của người dân, tránh xảy ra tình trạng người dân khiếu kiện, tạo điều kiện thúc đẩy kinh tế - xã hội phát triển.

b) Tập trung giải quyết, khắc phục các nội dung kết luận, kiến nghị của các cơ quan thanh tra, kiểm tra, kiểm toán, kể cả nợ đọng xây dựng cơ bản, nợ dồn điền đổi thửa thuộc trách nhiệm của địa phương.

c) Củng cố, sắp xếp, kiện toàn đội ngũ cán bộ, công chức, người hoạt động không chuyên trách UBND xã đảm bảo đúng theo Nghị định số 33/2023/NĐ-CP của Chính phủ và Quyết định số 158/QĐ-UBND ngày 17 tháng 01 năm 2024 của Ủy ban nhân dân thị xã Đức Phổ về việc giao số lượng cán bộ, công chức và bố trí từng chức danh cán bộ, công chức cấp xã cho các xã, phường năm 2024, đảm bảo thực hiện nhiệm vụ. Chủ động rà soát, phối hợp với Phòng Nội vụ thị xã xây dựng phương án bố trí, sắp xếp cán bộ, công chức, người hoạt động không chuyên trách cấp xã đảm bảo số lượng, chất lượng, đúng chuyên môn, nghiệp vụ, đủ năng lực để đáp ứng nhu cầu nhiệm vụ; chủ động đăng ký nhu cầu tuyển dụng các vị trí còn thiếu để đáp ứng nhiệm vụ chính trị của địa phương.

10. Công tác tiếp nhận, giải quyết hồ sơ tại Bộ phận Một cửa

a) Triển khai thực hiện nghiêm túc các nội dung kiến nghị của Chánh Thanh tra thị xã tại kết luận thanh tra số 01/KL-TTXX ngày 15/4/2024 Về trách nhiệm thực hiện

công vụ của cán bộ, công chức, viên chức tại Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính thị xã.

b) Triển khai thực hiện tốt công tác chuyên đổi số; nâng cao chất lượng hoạt động của Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính, nhất là tăng trách nhiệm trong công tác phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan trong việc lập hồ sơ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất lần đầu cho hộ gia đình, cá nhân.

11. Lĩnh vực quốc phòng, an ninh

a) Tiếp tục tăng cường đảm bảo quốc phòng, an ninh, giữ vững ổn định chính trị và trật tự, an toàn xã hội trên địa bàn, quan tâm chỉ đạo thực hiện công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông. Kịp thời nắm bắt tình hình, xây dựng kế hoạch phòng ngừa từ sớm, từ xa để triển khai đồng bộ các biện pháp phòng ngừa, kiểm chế gia tăng các loại tội phạm và vi phạm pháp luật; đẩy mạnh tuần tra, kiểm tra bảo vệ an ninh trật tự trên địa bàn; tổ chức tuyên truyền bằng nhiều hình thức nhằm huy động được sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị và sức mạnh của toàn dân tham gia đấu tranh phòng, chống tội phạm, phục vụ có hiệu quả nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng nông thôn mới nâng cao trên địa bàn.

b) Đề nghị Đảng ủy, UBND xã Phò Thuận tập trung công tác huy động quân nhân dự bị tham gia huấn luyện, diễn tập đảm bảo theo chỉ tiêu giao.

12. Đề nghị Đảng ủy xã Phò Thuận tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo để thực hiện hoàn thành các chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ xã nhiệm kỳ 2020-2025. Đồng thời, tăng cường công tác kiểm tra, giám sát đối với các hoạt động công vụ của UBND xã, kịp thời đôn đốc, nhắc nhở các nhiệm vụ Đảng ủy đã chỉ đạo mà UBND xã chưa thực hiện.

13. Về xây dựng nông thôn mới nâng cao

Năm 2024, UBND thị xã đăng ký xã Phò Thuận đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao và đã được UBND tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 298/QĐ-UBND ngày 03/4/2024. Vì vậy, xã Phò Thuận cần quyết tâm cao, nỗ lực lớn, quyết liệt hơn nữa để thực hiện hoàn thành nhiệm vụ xây dựng xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao.

a) Yêu cầu UBND xã Phò Thuận

- Huy động sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị trong thực hiện xây dựng xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao, xác định đây là nhiệm vụ trọng tâm, ưu tiên hàng đầu từ nay đến cuối năm 2024, tập trung huy động nguồn lực để thực hiện.

- Đối với các tiêu chí chưa hoàn thành:

+ UBND thị xã thống nhất hỗ trợ kinh phí để UBND xã Phò Thuận thực hiện Tiêu chí số 6 về văn hóa (hỗ trợ đầu tư công trình Nhà văn hóa xã Phò Thuận); chỉ tiêu 5.1 của tiêu chí số 5 về Giáo dục (hỗ trợ Sửa chữa Trường mầm non Phò Thuận để đạt mức độ 2 theo quy định tại Thông tư số 13/2020/TT-BGDĐT), Tiêu chí số 7 về cơ sở hạ tầng thương mại nông thôn (hỗ trợ kinh phí nâng cấp, sửa chữa chợ Trung tâm UBND xã Phò Thuận để đáp ứng đủ các tiêu chí theo quy định về chợ nông thôn).

+ Riêng tiêu chí về an ninh: Đảng ủy, UBND xã Phổ Thuận cần tập trung chỉ đạo, tuyên truyền vận động các tổ chức, cá nhân trên địa bàn xã nhằm nâng cao nhận thức, ý thức tuân thủ pháp luật của người dân. Công an thị xã chỉ đạo Công an xã Phổ Thuận tích cực tham mưu cấp ủy, chính quyền xã Phổ Thuận lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện đạt tiêu chí này; đồng thời tăng cường hướng dẫn nghiệp vụ cho lực lượng Công an xã trong giai đoạn đến.

b) Các cơ quan, đơn vị thị xã

- Các phòng, ban, ngành, đơn vị thị xã theo nhiệm vụ được UBND thị xã phân công (tại Quyết định số 3372/QĐ-UBND ngày 06/10/2022 về phân công phụ trách, hướng dẫn thực hiện Bộ tiêu chí xã nông thôn mới nâng cao, thị xã hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021 - 2025) tiếp tục tăng cường phối hợp với UBND các xã để hướng dẫn thực hiện các nội dung liên quan đối với từng tiêu chí, chỉ tiêu thuộc Bộ tiêu chí nông thôn mới nâng cao cấp xã giai đoạn 2021 - 2025.

- Phòng Tài chính - Kế hoạch tham mưu UBND thị xã cân đối, bố trí hỗ trợ một phần kinh phí cho các địa phương trong quá trình xây dựng xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao.

- Phòng Kinh tế (*cơ quan thường trực Văn phòng điều phối nông thôn mới thị xã*) tăng cường theo dõi, đôn đốc việc thực hiện của các xã đối với các nội dung liên quan trong quá trình xây dựng xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao; kịp thời báo cáo, tham mưu UBND thị xã nội dung cần chỉ đạo.

- Công an thị xã chỉ đạo lực lượng công an xã tổ chức thực hiện có hiệu quả các biện pháp đảm bảo an ninh trật tự và phòng, chống tội phạm trên địa bàn xã. Hỗ trợ về lực lượng, nghiệp vụ và thường xuyên mở các đợt tuần tra truy quét làm trong sạch địa bàn, góp phần thực hiện hoàn thành tiêu chí 19.2 về an ninh thuộc bộ tiêu chí quốc gia xã nông thôn mới nâng cao.

c) Về chế độ thông tin, báo cáo

Định kỳ vào ngày thứ 6 hàng tuần, UBND xã Phổ Thuận báo cáo tiến độ thực hiện xây dựng nông thôn mới nâng cao, gửi UBND thị xã (qua Phòng Kinh tế) để theo dõi, chỉ đạo, kịp thời giải quyết các khó khăn, vướng mắc để hoàn thành mục tiêu xây dựng nông thôn mới theo chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ thị xã lần thứ XXI.

14. Các phòng, ban ngành, đơn vị thị xã theo chức năng, nhiệm vụ, lĩnh vực, ngành phụ trách phối hợp, hỗ trợ cho địa phương thực hiện hoàn thành tốt các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh và hoàn thành mục tiêu xây dựng nông thôn mới nâng cao trong năm 2024.

III. Đối với các kiến nghị, đề xuất của địa phương

1. Đối với các nội dung kiến nghị tại khoản 2, Mục III, Báo cáo số 106/BC-UBND liên quan đến hỗ trợ kinh phí xây dựng nông thôn mới nâng cao

Giao Phòng Tài chính - Kế hoạch nghiên cứu, tham mưu UBND thị xã xem xét, hỗ trợ để xây dựng xã Phổ Thuận đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao năm 2024.

2. Đối với các nội dung kiến nghị tại khoản 1, Mục IV, Báo cáo số 106/BC-UBND liên quan đến sử dụng các nguồn vốn sự nghiệp thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới năm 2024 được giao tại Quyết định số 745/QĐ-UBND ngày 07/3/2024 của UBND thị xã

a) Giao Phòng Kinh tế, Phòng Tài chính - Kế hoạch theo chức năng, nhiệm vụ hướng dẫn UBND xã Phổ Thuận sử dụng, thanh quyết toán các nguồn vốn sự nghiệp thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới năm 2024 theo quy định.

b) UBND xã Phổ Thuận chỉ đạo cán bộ, công chức chuyên môn liên quan liên hệ trực tiếp với Phòng Kinh tế, Phòng Tài chính - Kế hoạch để được trao đổi, hướng dẫn thực hiện.

3. Đối với các nội dung kiến nghị tại khoản 2, Mục IV, Báo cáo số 106/BC-UBND liên quan đến việc bố trí công chức

Giao UBND xã Phổ Thuận chủ động rà soát, phối hợp với Phòng Nội vụ thị xã xây dựng phương án bố trí, sắp xếp cán bộ, công chức đảm bảo số lượng, chất lượng, đúng chuyên môn, nghiệp vụ, đủ năng lực để đáp ứng nhu cầu nhiệm vụ; chủ động đăng ký nhu cầu tuyển dụng các vị trí còn thiếu để đáp ứng nhiệm vụ chính trị của địa phương.

4. Đối với các nội dung kiến nghị liên quan đến công tác dồn điền, đổi thửa giai đoạn 2015-2020

a) Về nợ đọng trong công tác dồn điền đổi thửa

UBND thị xã sẽ nghiên cứu phân bổ kinh phí để trả nợ kinh phí cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, hỗ trợ di dời mồ mã, kinh phí chỉnh trang đồng ruộng, hỗ trợ giống cây trồng; riêng các khoản kinh phí hỗ trợ công tác cho Ban chỉ đạo nông thôn mới, Ban quản lý cấp xã và hỗ trợ hợp tác xã, giao UBND xã tự cân đối nguồn để thanh toán.

b) Về cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất sau khi thực hiện dồn điền đổi thửa

Giao Phòng Kinh tế khẩn trương rà soát, tham mưu Chủ tịch UBND thị xã phê duyệt bổ sung danh sách hộ gia đình, cá nhân thực hiện Phương án dồn điền đổi thửa và chỉnh trang đồng ruộng, để UBND xã Phổ Thuận thực hiện các thủ tục cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho các hộ gia đình, cá nhân theo đúng quy định.

5. Nội dung kiến nghị bổ sung cán bộ quản lý tại Trường Tiểu học Phổ Thuận

Giao Phòng Nội vụ chủ trì, phối hợp với Phòng Giáo dục và Đào tạo và các cơ quan, đơn vị liên quan tham mưu UBND thị xã xem xét, giải quyết.

6. Về kinh phí hoạt động của Hội đặc thù xã Phổ Thuận

Đối với Hội có tính chất đặc thù cấp xã thì ngân sách hỗ trợ kinh phí hoạt động và hỗ trợ cho các nhiệm vụ được Đảng, Nhà nước giao và nguồn kinh phí thực hiện được giao trong dự toán cân đối hàng năm. Vì vậy, UBND xã hướng dẫn các

Hội đặc thù tại địa phương thực hiện theo đúng quy định.

Nay, thông báo kết luận và chỉ đạo của Chủ tịch UBND thị xã đến các cơ quan, đơn vị, địa phương liên quan biết, thực hiện./.

Nơi nhận:

- TT TU (B/cáo);
- TT HĐND thị xã;
- CT, PCT UBND thị xã;
- Các phòng, ban, đơn vị thuộc thị xã;
- Các cơ quan, đơn vị liên quan;
- Đảng ủy, HĐND, UBND, UBMTTQVN xã Phổ Thuận;
- VP: CVP, PCVP, các CVVP;
- Lưu: VT.

**TL. CHỦ TỊCH
CHÁNH VĂN PHÒNG**

Võ Minh Châu